
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๑ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายปดิพัทธ์  สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือ
ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ปัญหาความเดือดร้อนตลิ่งแม่น้ำเลยพังทลาย ปัญหาไฟฟ้าดับ
ช่วงเวลาฝนตก เรื่องรถแท็กซี่ รถขนส่งสาธารณะที่มีป้ายดำและรถอ่ืน ๆ จอดในที่ห้ามจอดตลอดแนวถนนสุขุมวิท 
ในเขตวัฒนา ขอให้ สน. ลุมพินี เข้าไปดำเนินการ ปัญหาเรื่องขอทานต่างด้าวนำเด็กและละเมิดสิทธิเด็ก  
จำนวนมาก ต้องการให้ ตม. กับ พม. เข้าไปดำเนินการแก้ไข เรื่องของการดูแลสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ท่าเรือ  
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเสื่อมโทรมมาก ขอให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเข้าไปซ่อมแซมพื้นผิวจราจรในพื้นที่  
และติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณจุดตัดทางด่วนกับถนนอาจณรงค์ (ถนนทางรถไฟ  สายเก่า เส้นสุขุมวิท ๕๐) 
ปัญหาเขตพ้ืนที่อำเภอพิมายและอำเภอชุมพวง การผลิตน้ำประปาใช้ในหมู่บ้านไม่เพียงพอ ขอให้กรมทรัพยากรน้ำ 
ดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องสนับสนุนเร่งรัดดำเนินการ
นโยบายพักหนี้เกษตรกรเป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ปัญหาเรื่องการออก
โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ขอให้ ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือตรวจสอบสั่งการให้กรมป่าไม้และกรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการรับรองแนวเขตโดยเร่งด่วนเพ่ือที่จะได้นำข้อมูลซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ปัญหาผักตบชวา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดผักตบชวา 
เรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในที่เอกชนที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน เรื่องการเก็บค่าไฟย้อนหลัง เป็นข่าวล่าสุด 
ที่สวนสยามถูกเก็บค่าไฟย้อนหลังมากกว่า ๑๑ ล้านบาท และมีประชาชนอีกหลายหลังคาเรือนได้ประสบปัญหานี้  
ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เรื่องสนับสนุนโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างคุณค่าเพิ่ม ขอให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน ปัญหาน้ำท่วมสูงหนักมากถึงขั้นผู้ที่สัญจรรถตั้งแต่แยกลาซาลไปจนถึง 
สี่แยกศรีเทพา รถต้องมาดับกลางทาง ขอให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ถนนและเร่งดำเนินการคืนพื้นผิวจราจร
ให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหารถติดในช่วงเวลาเร่งด่วน ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดมาก เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ
เป็นจังหวัดตะเข็บชายแดนที่มีพื ้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เป็นช่องทางทะลักเข้าของยาเสพติด  
และเป็นต้นทางลำเลียงไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศ ทำให้มีผลกระทบประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ขอให้ใช้
จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดนำร่องในการปราบปรามกระบวนการยาเสพติดอย่างเข้มข้น เพ่ือสกัดการแพร่ระบาด

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีท่ี ๑ 

ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

ลักษณะการแพร่ระบาดยาเสพติด นอกจากระบาดในกลุ่มวัยรุ่นยังกระจายไปยังผู้ใหญ่วัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุ 
และท่ีอันตรายที่สุดคือกลุ่มเยาวชนอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป ขอให้เร่งดำเนินการ ฯลฯ 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการ 
ต่อร่างพระราชบัญญัติซึ่งเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื ่องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระท่ี ๔) 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับฉบับนี้ในวาระที่ ๒ 
ชื่อร่างข้อบังคับ ไม่มีการแก้ไข 
คำปรารภ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๑  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๒  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๓ แก้ไขข้อ ๙๐ (๖) 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่มีการแก้ไข) 

๓๗๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 

ข้อ ๓/๑ แก้ไขข้อ ๙๐ (๒๘) (คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่) 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับกรรมาธิการด้วยคะแนนเสียง ๓๗๒ เสียง ไม่เห็นชอบ 

ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

ข้อ ๔ แก้ไขข้อ ๙๐ (๒๙) 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่มีการแก้ไข) 

๓๖๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 

ข้อ ๔/๑ (คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่) 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับกรรมาธิการด้วยคะแนนเสียง ๒๙๕ เสียง ไม่เห็นชอบ 

ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 



๓ 
 

ข้อ ๔/๒ (คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่) 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับกรรมาธิการด้วยคะแนนเสียง ๓๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ 

ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง 

ข้อ ๔/๓ (คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่) 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับกรรมาธิการด้วยคะแนนเสียง ๓๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ 

ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 
เมื่อพิจารณาทั้งร่างเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพื่อให้ประกาศใช้เป็น

ข้อบังคับการประชุมฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระท่ี ๓ 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๓๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 

ไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

ข้อสังเกต 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๕๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 

ไม่มี 

 
 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ 
เรื่องท่ีค้างพิจารณา ตามลำดับคือ 
 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัด  
การศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่ง นายปารมี  ไวจงเจริญ เป็นผู้เสนอ 
(ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑) (โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ 
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) 
 สมาชิกฯ อภิปราย ประเด็นเรื่องบุตรของคนต่างด้าวซึ่งเป็นเด็กที่ด้อยโอกาส เป็นเด็กที่มีรหัส G 
เด็กเหล่านี้ควรจะได้รับการศึกษา หากพิจารณาในแง่ของเรื่องสิทธิมนุษยชน กรณีการศึกษาของเด็กที่ไม่มีสัญชาติ  
ในหลักการเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศควรได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน การศึกษานั้นมีความสำคัญ 
คือสิ่งที่ให้ความรู้และความรู้คือเครื่องมือในการดำรงชีวิต หากเด็กไร้สัญชาติที่ไม่สามารถเข้าถึงและถูกกีดกัน 
โดยปัญหาหลัก ๆ คือหน่วยงานภาครัฐเป็นอุปสรรค ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีปัญหา ในหลาย ๆ พื้นที่ยังหวังพึ่งผู้ที่เป็น 
จิตอาสาให้ขึ้นไปสอนหนังสือ หลายพื้นที่ยังคงต้องดิ้นรนโดยการทำวิธีต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงการศึกษา กรณีที่เป็น
ประเด็นคือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ขอใช้คำว่า ดิ้นรนทั้งผู้เรียนและผู้สอน ควรที่จะให้มีการกระจายงบประมาณ 
โดยมีการรับรองว่างบประมาณการศึกษาของชาติต้องได้รับการจัดสรรบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมเด็กทุก ๆ คน ไม่ว่าจะมีสัญชาติและสถานะใด และกระทรวงศึกษาธิการควรที่จะพิจารณาเกณฑ์  
การลงทะเบียนให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมในการกำกับดูแล ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กข้ามชาติต่าง ๆ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา 



๔ 
 

และขยายความร่วมมือ รวมถึงเพิ่มสถาบันการศึกษาให้มีมากกว่าสถานศึกษาของรัฐและของภาคเอกชน  
ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและเห็นถึงความสำคัญในความเท่าเทียมทางการศึกษาของเด็กที่อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย เพราะปัญหาสถานะทางกฎหมายของบุคคลในประเทศไทยเป็นอีกปัญหาที่เรื้อรังมานาน  
เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านที่ทำให้มีบุคคลสัญชาติอื่นเดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทยและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนเองได้ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ต่างมีความเชื่อมโยงกัน  
ทำให้ปัญหาทางสถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรง  
ต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล 
ที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สาเหตุหลัก ๆ ปัจจุบันตามข้อกฎหมายที่ประเทศไทย
ได้กำหนดที่ทำให้เด็กที่เกิดมาในประเทศไทยไม่ได้รับสัญชาติไทยมีอยู่ ๒ ประการหลัก  ๑. เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ 
ที่มีสัญชาติไทย ซึ่งตามหลักแล้วจะได้สัญชาติไทยตามพ่อแม่ทันที แต่พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิด แจ้งเกิดไม่สมบูรณ์  
หรือแจ้งเกิดช้าไป กำเนิดโดยไม่มีหลักฐานยืนยันความเป็นลูกกับพ่อแม่ที่มีสัญชาติไทย ๒. เด็กที่เกิดจากพ่อแม่
ต่างด้าว พ่อแม่ที่เข้าเมืองชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมาย แม้จะเกิดในประเทศไทยแต่มีปัญหา  
ในการแจ้งเกิดของสถานะของพ่อแม่ ทำให้เด็กที่เกิดมาไม่มีสัญชาติหรืออาจไม่มีหลักฐานการมีตัวตนอยู่ใน
ระบบทะเบียนประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานของผู้มีสัญชาติไทย หรือมีความยากลำบาก  
ในการใช้ชีวิต โดยจะเห็นชัดขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ้น ไม่มีใครอยากเป็นเด็กไร้สัญชาติ มีชีวิตอยู่โดยไร้ตัวตน 
ในดินแดนที่ตัวเองเกิด และในโลกนี้ก็ยังมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกกำหนดให้ต้องไร้สัญชาติเนื่องจากไม่ถูกยอมรับ 
ให้เป็นพลเมือง ยังมีเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังถูกหลงลืมจากสังคมไทยยังไม่สามารถกลับมาเรียนในห้องเรียน  
พร้อมกับเพื่อน ๆ ได้ ซึ่งคือเด็กนักเรียนกลุ่ม G ซึ่งเป็นชื่อเรียกอีกชื่อเรียกหนึ่งที่ลูกหลานของแรงงานที่เข้ามา
ทำงานในประเทศไทยเติบโตและใช้ชีวิตในประเทศไทย เพียงแต่ไม่มีบัตรประชาชน ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดยปกติแล้ว 
ขอใบถิ่นที่อยู่ถาวรต้องอาศัยในประเทศถึง ๑๕ ปี  ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานในการอาศัยในประเทศไทย  
แต่ความยากในการแปลงสัญชาติไทยสำหรับบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาตินั้นมีเงื่อนไขต้องมีรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
ต่อเดือน ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมาก ควรที่จะมีการพิจารณาปรับลดเกณฑ์รายได้ลง แม้รัฐบาลไทยจะสนับสนุน
ให้เด็กทุกคนได้เรียนฟรีตามการศึกษาภาคบังคับถึงอายุ ๑๕ ปี  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
แต่บางครอบครัวไม่สามารถที่จะส่งลูกเรียนจนจบได้ มีเด็กจำนวนมากที่ต้องออกจากระบบการศึกษา แม้จะมี
การศึกษาทางเลือกอย่างเช่น กศน. ที่รองรับ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษานั้นมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แฝงเข้ามาด้วย  
ค่าใช้จ่ายรัฐบาลไม่ได้ช่วยอุดหนุน ขอเสนอให้มีการสำรวจเด็กไร้สัญชาติที่ยากจน เพ่ือขยายโอกาสได้รับทุนจาก
กองทุนต่าง ๆ ต่อมาประเด็นเรื่องกำแพงภาษาคืออุปสรรคสำคัญในการเรียนในโรงเรียนไทย ต้องใช้ความพยายาม 
อย่างหนักที่จะเข้าใจ อ่านออก เขียนได้ เพราะการเรียนการสอน การสื่อสารทั้งครูและเพ่ือนร่วมชั้นใช้ภาษาไทย 
เป็นภาษาหลัก แต่มีบางโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนที่เด็กส่วนใหญ่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์เป็นนักเรียนจากเพ่ือนบ้าน 
จึงสื่อสารในห้องเรียนเป็นภาษาต่างประเทศอย่างเดียว ทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปอย่างช้า ขอเสนอให้มี
การสื่อสารครอบคลุมทั้ง ๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้ครูและ
เด็กกลุ่มเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา เช่นเดียวกันเด็กกลุ่มนี้มีความฝันเหมือนเด็กคนอื่น ๆ  
ต้องการไปโรงเรียน ได้เรียนหนังสือสูง ๆ เพื่ออนาคตของตนเอง แต่ไปไม่ถึงเป้าหมาย เมื่อยังติดขัดที่ได้เป็น
นักเรียน กลุ่ม G  



๕ 
 

 จากนั้น ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการศึกษาเพื่อพิจารณา และมีมติ 
ให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๖๖ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 
๒๔๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนะ 
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ 
ประมงและกิจการต่อเนื่อง และสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่ง นายณัฐพงษ์  สุมโนธรรม เป็นผู้เสนอ 
(ในระเบียบวาระที่ ๕.๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 
  ๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไข 
ปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทย ซึ่ง นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒) 
  ๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทยทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมง 
และกิจการต่อเนื่อง และสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่ง นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ 
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
  ๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
และผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประมงเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประมง 
ทั้งระบบ ซึ่ง นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ผู้เสนอญัตติทั้ง ๔ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ ดังนี้ 
นายณัฐพงษ์  สุมโนธรรม ได้แถลงเหตุผล โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า สืบเนื่องจากการประกอบ

กิจการประมงในประเทศไทย ทั้งชาวประมงพ้ืนบ้านและชาวประมงพาณิชย์ที่ประกอบกิจการประมงในน่านน้ำไทย  
รวมทั้งชาวประมงพาณิชย์ที่ประกอบกิจการประมงนอกน่านน้ำไทย ตลอดจนผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องกับกิจการประมงต่างได้รับความเดือดร้อนจากการตรากฎหมายอย่างเร่งด่วนของรัฐบาลที่ผ่านมา  
ในรูปของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพระราชกำหนดในหลากหลายฉบับ โดยคำสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และพระราชกำหนดต่าง ๆ ไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และปราศจากการกลั่นกรองจากรัฐสภาในระบบ
ปกติก่อนการประกาศใช้ ทั ้งนี ้โดยมีเหตุผลเพียงต้องการจะแก้ไขปัญหาประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
หรือที่เรียกว่า IUU Fishing ตามความเข้าใจของรัฐบาลในขณะนั้น ภายหลังการที่ประเทศไทยได้รับใบแจ้งเตือน 
จากสหภาพยุโรป แต่การเร่งตรากฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อทั้งผู้ที่ถูกกฎหมายบังคับใช้
โดยตรงอย่างไม่เป็นธรรมและเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ชาติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ของประชาชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งผู้ประกอบการน้อยใหญ่จำนวนมากต้องตกเป็นผู้มีหนี้สิน 
ล้นพ้นตัวและหลายรายไม่สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป 

นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ ได้แถลงเหตุผล โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า จุดเริ่มต้นของปัญหา 
ในอุตสาหกรรมประมงไทยเกิดขึ้นในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นั่นเป็นวันที่ EU ได้มีการประกาศให้ใบเหลือง
กับประเทศไทย โดยเป็นการเตือนแล้วบอกว่า ถ้าประเทศไทยไม่แก้ต่อไป EU จะให้ใบแดง และจะไม่มีการนำเข้า 
สินค้าประมงจากประเทศไทย โดยอ้างว่าประเทศไทยมีการทำประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน   



๖ 
 

และไร้การควบคุม ในขณะนั้นรัฐบาลดำเนินการตาม EU รัฐบาลในขณะนั้นได้ให้ทุกกรม ทุกกระทรวง ทุกกอง
ที ่มีความเกี ่ยวข้องกับประมงทะเลมาร่วมกันออกกฎหมายเพื ่อที ่จะบังคับใช้กับชาวประมงในขณะนั้น  
และประกาศว่าจะแก้ปัญหา IUU ให้ได้ภายใน ๖ เดือน เพราะว่าแม้แต่ประเทศในยุโรปที่ประสบปัญหาเรื่องนี้
ใช้ระยะเวลาเป็น ๑๐ ปี ไต้หวันหรือแม้กระทั่งเวียดนามวางแผนแก้ปัญหาเรื่องนี้ใช้ระยะเวลา ๒๐ ปี วางวงเงิน
ไว้หลายแสนล้านบาท สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรม อุตสาหกรรมประมงไทยเสียหาย
ทั้งระบบ กฎหมายที่ออกมาทำให้ชาวประมงทำประมงไม่ได้ มีต้นทุนที่สูงขึ้น เกิดความเสียหายหลายแสนล้านบาท  
ยกตัวอย่างกฎหมายง่าย ๆ เวลาจะออกไปทำการประมงจะต้องแจ้งรายงานกับหน่วยงานให้ทราบว่าจะต้อง
ออกไปทำการประมง มีสมาชิกกี่คน สมมุติว่าวันนี้มีเรือออกไป ๒๕ คน แล้วหนึ่งในนั้นมี Accident ไม่สามารถ
เดินทางออกไปหาปลาได้แล้ว คนบังคับเรือลืมแจ้ง จะโดนปรับหลักล้าน เรื่องแจ้งเรือเข้าออกผิดเวลา แจ้งว่า 
จะเข้าถึงท่าเที่ยงมาถึง ๑๐ โมงเข้ามาถึงโดนปรับเป็นล้านอีก ชาวประมงจะทำอยู่ได้อย่างไร เมื่อกฎหมาย 
ไม่เป็นธรรม แน่นอนสิ่งที่ตามมาคือมีต้นทุนที่สูงขึ ้นเป็นเงาตามตัว สุดท้ายพอต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้เรือเจ๊ง  
ปลาไม่พอบริโภค ต้องไปนำเข้าปลาจากต่างประเทศ หลังจากนั้นวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่  EU  
ได้ประกาศปลดใบเหลืองให้กับประเทศไทย ปัญหาหลักใหญ่เราตั้งแต่ต้นจนถึงปลายจะมีทั้งหมด ๓ เรื่อง  คือ 
๑. เรื ่องของกฎหมาย ๒. เรื ่องของต้นทุน ๓. เรื ่องของการนำเข้าปลาจากต่างประเทศ โดย EU กล่าวว่า  
ทำประมงผิดกฎหมาย รัฐบาลในขณะนั้นทำทุกอย่างเพื่อแลกกับให้ปลดจากใบเหลืองได้ ทั้งนี้ จึงต้องการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวประมง 

นายสฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข้อง ได้แถลงเหตุผล โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า ฝั่งอันดามัน ทั้ง ๖ จังหวัด  
ให้ความสำคัญกับอาชีพประมงไทย ในเรื่องของการแก้ปัญหากฎหมายประมง ตามพระราชบัญญัติในเรื่องของ
ค่าปรับ พ.ร.บ. ประมง มีโทษปรับมากที่สุด ปรับถึงขนาดท่ีผู้โดนปรับล้มละลาย คดีแพ่งที่ในทางภาษากฎหมาย
เรียกว่าเป็นคดีแพง คดีอาญาคือคดีที่มีโทษจำคุก แต่คดีแพ่งคือจ่ายค่าปรับที่แสนจะแพง แต่ประชาชนที่ทำผิด
กฎหมายประมง เป็นเหมือนกับบางคนเรียกว่ากฎหมายทาสของ EU ชาวประมง ๒๒ จังหวัด ใน Zone ของ
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ตั้งแต่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์  
ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา และปัตตานี ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ชาวประมง ๒ ฝั่งนี้มีเรือที่ทำประมงอ่าวไทย 
จะมากกว่าอันดามัน แต่ในขณะเดียวกันในส่วนของ EU กติกาของ IUU ออกกฎหมายเพื่อที่จะให้เป็นเมืองขึ้น
ทางด้านกฎหมายของอาชีพชาวประมงนั้น ทำให้ชาวประมงหลายคนที่จะล้มเลิกอาชีพการเป็นชาวประมงหลายคน 
ที่ไปกระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ. ประมง แล้วถูกยึดเรือ ถูกยึดอวน ถูกยึดเครื่องมือต่าง ๆ คิดเทียบในขนาดของ
จำนวนเรือว่าเรือกว้างกี่เมตร ลูกเรือ ชาวประมงที่ทำอาชีพประมงกี่คน เวลามีค่าปรับได้ปรับคูณจำนวนหลายเท่า  
บางรายปรับถึง ๓๐๐-๔๐๐ ล้านบาท แล้วจับแรงงานต่างชาติเนรเทศกลับไปสู่ประเทศต้นสังกัด  จึงเห็นว่า 
พ.ร.บ. ประมงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่จะต้องให้ความสำคัญ ในเรื่องของการแก้ไข พ.ร.บ. ประมงให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง  

นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์ ได้แถลงเหตุผล โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ  
โดยพระราชกำหนดการประมง พุทธศักราช ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาในทาง 
ปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงหลายประการ  
อันสืบเนื่องมาจากกฎหมายดังกล่าวได้ถูกตราขึ้นในช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติหลังจากเกิดเหตุการณ์
รัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ และในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการตรากฎหมายอย่างเร่งด่วน  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
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แก้ไขปัญหาการประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขึ้นบัญชีของสหภาพยุโรปเท่านั้นเอง  
จึงไม่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงและขาด
การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ 
อาชีพประมง และผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงอย่างกว้างขวาง จนผู้ประกอบอาชีพประมง 
ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เป็นหลักการสำคัญในร่างกฎหมาย 
อีกหลายประการ เช่น การเสนอให้มีกองทุนการประมงแห่งชาติ การเสนอให้มสีภาการประมงแห่งประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กฎหมายการประมงเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบอาชีพประมง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงของประเทศ ในขณะเดียวกันเพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงอีกหลายฉบับที่มีความสัมพันธ์กันสมควรที่จะมีการปฏิรูป 
กฎหมายเกี่ยวกับการประมงให้เป็นระบบและเกิดความเป็นธรรม ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล คริสต์ศักราช 1982 ที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีสมาชิกด้วย เมื่อได้ผลการศึกษาแล้วจะได้เป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือเป็นข้อมูลแก่สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร นำไปสู่การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงให้เกิดความเหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมกับ
ประชาชน  

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็น ขอให้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การประมงทั้งหมด เช่น เขตประมงพ้ืนบ้าน คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอใบอนุญาต การกำหนดลักษณะต้องห้าม เครื่องมือ  
และขนาดเรือที่ชัดเจน ช่วงเวลาทำการประมง การขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเล และแก้ไขบทกำหนดโทษท่ีเหมาะสม 
ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชาวประมง และมาตรการคุ้มครองแรงงานที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน   
การเร่งรัดซื้อเรือประมงออกนอกระบบโดยเร็ว ซึ่งเป็นการเยียวยาที่ล่าช้า แก้ไขปัญหาและอุปสรรคโครงการ
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการประมง และสามารถช่วยเหลือชาวประมงได้อย่างแท้จริง ขอให้
รัฐบาลพิจารณาและให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำประมงที่ทันสมัย และช่วย
ลดต้นทุนในการทำการประมง เช่น การจัดหาเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และผลักดันให้เกิดการผลิตเครื่องจักร  
เครื่องมือ หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการทำการประมง ขอให้พิจารณาการสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่ม
ประมงท้องถิ่นและการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำการประมงเพิ่มผลผลิต 
เพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ และพัฒนาอาชีพ พิจารณาการจัดตั้งกองทุนประมงเพื่อช่วยเหลือเยียวยาชาวประมง รวมถึง
การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำที่ตกต่ำ พิจารณาการส่งเสริมและจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล 
ในระยะยาว พิจารณาการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง ผู้ประกอบการและประชาชนในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์
และพัฒนาประมงทะเลไทย เช่น การจัดการขยะทะเล โดยชุมชนชายฝั่ง การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชาวประมงอย่างรับผิดชอบ ประเทศไทยถูกใบเหลืองตักเตือนจากสหภาพยุโรป เพราะทำผิดกฎหมาย ไม่รายงาน 
ไม่แจ้ง ไม่มีการควบคุม นั่นคือสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรต้องหันมาแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน และรัฐบาล  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรีบดำเนินการออกกฎหมาย ออกกฎ ระเบียบต่าง ๆ ทำให้ชาวประมงของเรา  
๒๒ จังหวัดชายทะเลเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส การดำเนินการหรือกฎ ระเบียบต่าง ๆ ควรกระจายอำนาจไปสู่
ท้องถิ่น ไปสู่ ๒๒ จังหวัด ถ้าคิดเทียบแล้วจาก ๗๗ จังหวัดเพียงแค่ ๒๒ เปอร์เซ็นต์ เป็นหน้าที่ของชาวประมง 
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เป็นหน้าที่ของนักธุรกิจผู้ส่งออก นักอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ถูกปลดที่เจอผลกระทบจากปัญหาคำสั่ง คสช.  
และกฎระเบียบ แรงงานต่างด้าว แรงงานคนไทยเจอปัญหาต้องมอบหน้าที่ให้คนที่อยู่ในพ้ืนที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ 
หรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบได้ออกกฎ ระเบียบ ตรงประเด็น กฎ ระเบียบที่จะใช้ได้ต้องเป็นผู้ถูกกระทำ 
หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ หรือผู้ที่ต้องทำตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกสหภาพยุโรปออกใบแดงให้ สิ่งที่รัฐบาล
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรีบทำ ต้องให้ทุกหน่วยงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือชาวประมงอย่างรวดเร็ว 
และช่วยดำเนินการแก้ไขกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคเรียกว่า รัฐอุปสรรค ให้เป็นรัฐสนับสนุน ให้แรงงานได้
ทำงานก่อน ชาวประมงได้ออกจับปลาได้ ทำถูกต้องตามกฎหมาย อย่าไปเขียนกฎหมายที่ปฏิบัติไม่ได้เหมือน
กฎหมายในปัจจุบันนี้ ซึ่งปัญหาการค้าแรงงานเถื่อน การค้ามนุษย์การจ่ายส่วย นั่นคือสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎร
ออกกฎหมายต่าง ๆ ให้ออกกฎหมายที่ให้ในพ้ืนที่ในจังหวัดนั้น ๆ ได้ใช้กฎหมายต่อไป 

ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๕ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ 
ประกอบด้วย  
   ๑. นายบัญชา  สุขแก้ว   ๒. นาวาเอก กิติกรณ์  กาญจนวณิชย์ 
   ๓. นายจิตรพรต  พัฒนสิน   ๔. นางสาลินี  ผลประไพ 
   ๕. นายปลอดประสพ  สุรัสวดี   ๖. นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์   
   ๗. นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง   ๘. นายวิทยา  แก้วภราดัย 
   ๙. นายวรภพ  วิริยะโรจน์ ๑๐. นายณัฐพงษ์  สุมโนธรรม   
 ๑๑. นายพงศธร  ศรเพชรนรินทร์ ๑๒. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ 
 ๑๓. นายปิยะ  เทศแย้ม ๑๔. นายนิธิวัฒน์  ธีระนันทกุล 
 ๑๕. นายมงคล  มงคลตรีลักษณ์ ๑๖. นายนัฐวุฒิ  กาเซ็ม 
 ๑๗. นายมงคล  สุขเจริญคณา ๑๘. นางสาวสกุณา  สาระนันท์   
 ๑๙. นายวิรัช  พิมพะนิตย์   ๒๐. นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์  
 ๒๑. นายไตรฤกษ์  มือสันทัด ๒๒. นายจักรกฤษณ์  พุกพิบูลย์ 
 ๒๓. นางสาวณิชาภา  โกวิทานนท์ ๒๔. นายสุวรรณ  แก้วทอง 
 ๒๕. นายพิบูลย์  รัชกิจประการ ๒๖. นายสังคม  แดงโชติ   
 ๒๗. นายอรรถพล  ไตรศรี   ๒๘. นายกิตติ  กิตติธรกุล   
 ๒๙. นายชนนพัฒฐ์  นาคสั้ว   ๓๐. รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ 
 ๓๑. นายพงษ์ศักดิ์  จ่าแก้ว ๓๒. นายนนทิวรรธน์  นนทภักดิ์ 
 ๓๓. นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช   ๓๔. นายไพศาล  ชโนวรรณ 
 ๓๕. นายสาเหะมูหามัด  อัลอิดรุส 
 ที ่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติด ังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา  ๖๐  วัน 

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำ ซึ่ง นายจักรัตน์  พั้วช่วย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๓) 

ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า เนื่องจากก่อนปี ๒๕๖๐ การยาสูบแห่ง
ประเทศไทยมีกำไรเกือบ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๘ มีกำไร ๗,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๙ มีกำไร ๘,๐๐๐ 



๙ 
 

ล้านบาท ปี ๒๕๖๐ มีกำไร ๙,๐๐๐ ล้านบาท พอปรับภาษีปี ๒๕๖๐ ทำให้กำไรลดลง ปี ๒๕๖๑ เหลือ ๘๐๐ 
ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ เหลือ ๕๐๐ ล้านบาท และปีที่แล้ว ๒๕๖๕ การยาสูบแห่งประเทศไทย เหลือกำไร  ๑๒๐ 
ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควตาการปลูกยาสูบ  และที่สำคัญคือเรื่องของราคา 
และก่อนปี ๒๕๖๐ การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่เคยขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่หลังจากปี ๒๕๖๐ หลังจาก 
การปรับภาษีรัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรไปแล้ว ๒ รอบ และเม่ือปีที่แล้วรัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือ
เยียวยา เรื่องค่าปัจจัยการผลิต หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยผลิตบุหรี่ออกมาขายไม่ได้ 
ทำให้คนไทยสูบบุหรี่น้อยลง โดยพิจารณาจากกราฟการเติบโตของบุหรี่เถื่อนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ 
บุหรี่เถื่อนมีอยู่ในตลาดประมาณ ๒๑ เปอร์เซ็นต์แล้วเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จนมาปีนี้  ปี ๒๕๖๖ ตอนนี้บุหรี่เถื่อน 
ในตลาดมีอัตราเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ ๒๒ กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งคนสูบบุหรี่ ๔ คน จะมี ๑ คน ที่กำลังสูบบุหรี่เถื่อนอยู่ 
ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันดำเนินงานในเรื่องนี้ 

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็น ขอให้แก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำ พื้นที่ยาสูบของ
จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่โพนแพง มาบ้านเวิน หนองกุ้ง ไปจนถึงวัดหลวง ปากสวย แต่พ้ืนที่ที่ปลูกเยอะที่สุด คือ 
ตำบลชุมช้าง บ้านโพนบก มีโรงบ่มด้วย ส่วนอำเภอเมืองตั้งแต่บ้านเดื่อไปจนถึงเวียงคุก ส่วนพ้ืนที่ที่ปลูกเยอะที่สุด  
แถวอำเภอท่าบ่อ ตั้งแต่บ้านท่ามะเฟือง โพนสาไปจนถึงอำเภอศรีเชียงใหม่ เกษตรกรที่ปลูกยาสูบมีปัญหา  
มีภัยพิบัติรัฐไม่เคยเหลียวแล ต้องยอมรับกิจกรรมที่ไม่ดี แต่บางครั้งมีประโยชน์ต่อประเทศ ความพยายามรณรงค์  
ลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรู้ว่าไม่ดี พยายามเลิก แต่มีรายได้เข้ารัฐ สุราเหมือนกัน เป็นอันตรายพยายามรณรงค์ 
แต่มีบางส่วนที่ยังดื่มอยู่แล้วสร้างรายได้เข้ารัฐ บุหรี่เป็นอันตรายต่ อสุขภาพ แต่บางครั้งในอดีตเคยมีรายได้ 
เข้ารัฐเยอะ โทษมีเยอะ ปีหนึ่งมีคนเสียชีวิตจากบุหรี่ประมาณเฉลี่ย ๕๐ ,๐๐๐ คน แล้วต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลรักษาพยาบาลโรคเกี่ยวกับบุหรี่ปีหนึ่งประมาณ ๑๑ ,๔๗๓ ล้านบาท ผลสำรวจต้องยอมรับ ซึ่งตรงนี้
ได้สิ่งที่มีดีมีเสีย ต้องหาทางแก้ไข หาทางสมดุล ในส่วนที่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไร สลากกินแบ่งมีรายได้เข้ารัฐ  
การห้าม แต่มีประชาชนยังซื้อ โชคดีไม่อยากขายเกินราคารัฐบาลออกสลาก Online แต่ต้องยอมรับยังมี 
สลากใต้ดินอยู่กับเจ้ามือ ต้องหาทางแก้ไข เรื่องจังหวัดแพร่ เมื่อประมาณสัก ๔๐ ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีโรงบ่ม
ใบยาสูบมากมายทั่วจังหวัดมีการปลูกยาสูบประชาชนปลูกกันเป็นหลายหมื่นครอบครัว  เพราะฉะนั้นใบยาสูบ
ถือว่าเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับประชาชนชาวแพร่ ปัจจุบันนี้การปลูกยาสูบที่ จังหวัดแพร่เหลือเพียง  
๒ อำเภอ คือ อำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง เป็นส่วนใหญ่ ประชาชนที่ปลูกยาสูบมีไม่ถึง ๒,๐๐๐ ครัวเรือน 
เพราะว่าราคาที่ขายลดลง และนอกจากนั้นคือโควตาการรับซื้อของการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ลดลงเรื่อย ๆ  
ลดลงมาหลายปีแล้ว ลดลงประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการยาสูบแห่งประเทศไทยเรียกว่าจะเกือบ
ขาดทุนแล้ว จากมีรายได้เกือบ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่งผลให้บุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยคงจะขายได้
น้อยลง สาเหตุมาจาก ๑. มาตรการด้านสุขภาพและการปรับภาษีสรรพสามิต ทำให้ราคาสูงขึ้น ๒. การลักลอบ
นำบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คือ 
กลุ่มวัยรุ่นเยาวชน รวมทั้งสุภาพสตรี ๓. เรื่องบุหรี่เถื่อน เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ขายได้น้อยลง สิ่งที่ชาวไร่ยาสูบเรียกร้อง คือ ๑. ขอให้ไม่ลดโควตาลงไปกว่านี้อีกเพราะจะไม่คุ้มทุน ๒. ขอให้รับซื้อ 
ใบยาสูบในราคาที่สะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้น ๓. ขอสนับสนุนต้นทุนการผลิตอย่างเช่นปุ๋ย ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาล 



๑๐ 
 

ได้พิจารณาในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวไร่ยาสูบ ซึ่งมีกระจัดกระจายอยู่หลายจังหวัดและยังต้องอาศัยรายได้
จากการปลูกยาสูบเป็นรายได้ท่ีใช้เลี้ยงชีพ 

ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและ
ตลาดการเงินเพื่อพิจารณา และมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 
๙๐ วัน 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


